

Số: 11 /BC - HĐND

Thượng Thanh, ngày 6 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả kỳ họp thứ IV – HĐND phường Thượng Thanh Khóa III, nhiệm kỳ 2016 -2021

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Quy chế hoạt động của HĐND; Nghị quyết Đảng ủy phường. Sáng ngày 05/7/2017 tổ chức kỳ họp thứ IV – HĐND phường Thượng Thanh khóa III, nhiệm kỳ 2016 -2021 để xem xét báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND, nghe Ủy ban MTTQ phường thông báo về công tác xây dựng chính quyền; thực hiện quyền giám sát, chất vấn của các đại biểu HĐND tại kỳ họp đối với UBND phường về những vấn đề trọng tâm được đại biểu HĐND và đông đảo cử tri quan tâm.

Dự kỳ họp có đ/c Nguyễn Thế Thạch - UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy, đ/c Đỗ Minh Khôi – Trưởng phó Ban Pháp chế HĐND quận – đại biểu HĐND quận tại đơn vị bầu cử số 4. Các Đ/c trong Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ phường, 27/28 đại biểu Hội đồng nhân dân phường, các đồng chí trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ chuyên môn phường và các đồng chí là BTCTB, TTDP, Trưởng ban CTMT.

Kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ IV – HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

I. HĐND phường xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; xem xét các tờ trình của UBND phường.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, HĐND phường thống nhất nhận định:

6 tháng đầu năm 2017, phường Thượng Thanh đã bám sát vào sự chỉ đạo của Quận ủy, các chương trình kế hoạch công tác của Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ cùng với các ngành, đoàn thể của phường đã tổ chức và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Kết quả kinh tế ổn định, an sinh xã hội được chú trọng và quan tâm, công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng được chấn chỉnh đi vào nề nếp, sự nghiệp y tế giáo dục, văn hóa



văn nghệ, thể dục thể thao đạt kết quả tốt, kỷ cương hành chính được tăng cường, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2017 được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, HĐND phường nhận thấy một số hạn chế đó là diện tích nông nghiệp còn lớn, sản xuất nông nghiệp chưa hiệu quả; vẫn còn tình trạng vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; chưa khai thác có hiệu quả nguồn thu từ quỹ đất công và thu nợ đọng để tăng thu cho địa phương.

Năm 2017 là năm tiếp tục thực hiện năm trật tự văn minh đô thị và kỷ cương hành chính, do đó cần bám sát và thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo của Quận, tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND phường 6 tháng cuối năm 2017. UBND phường cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về thu chi ngân sách và chi cho đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung rà soát khai thác tất cả các nguồn thu trên địa bàn phường thực hiện một cách đồng bộ, chống thất thu, tiếp tục đôn đốc các khoản nợ đọng đối với các doanh nghiệp. Thực hiện tốt mọi nguồn thu từ giải phóng mặt bằng, nguồn thu từ đất, triển khai đa dạng và có hiệu quả, huy động các nguồn lực đầu tư. Tiếp tục đề xuất với lãnh đạo Quận khai thác mọi nguồn thu của địa phương, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ.

Đối với chi xây dựng cơ bản phải chủ trọng, đẩy nhanh tiến độ một số dự án đảm bảo chất lượng đúng tiến độ thời gian, thực hiện tốt việc thẩm định dự án theo quy hoạch được phê duyệt. Tiếp tục rà soát và ưu tiên một số dự án đã được Nghị quyết HĐND phê duyệt, đề xuất với lãnh đạo Quận để tổ chức thực hiện.

2. Năm 2017 là năm “ Trật tự văn minh đô thị” và “ kỷ cương hành chính”, chính vì vậy cần tiếp tục tăng cường quản lý đất đai, thực hiện tốt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch và chỉ tiêu đã đề ra. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tiếp nhận và giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân, thực hiện quy chế dân chủ, niêm yết công khai các dự án, đảm bảo công khai minh bạch hiệu quả. Tích cực tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

3. Duy trì nâng cao chất lượng việc tiếp dân nhất là lĩnh vực cải cách hành chính. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý tốt phần mềm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của chính quyền điện tử gắn với mô hình “ một cửa” đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng mọi điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ cương hành chính, đẩy mạnh công tác thanh tra, công tác kiểm tra công vụ. Thường xuyên phối kết hợp giữa các ngành đoàn thể từ phường tới tổ dân phố.



4. Đẩy mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Thực hiện công tác an sinh xã hội, quan tâm đến các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh thông qua các hoạt động như giải quyết việc làm, xóa nghèo bền vững, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số, y tế, gia đình và trẻ em.

5. Củng cố an ninh chính trị, đảm bảo an toàn xã hội. Thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, xây dựng thế trận nhân dân kết hợp với quốc phòng toàn dân, xây dựng phòng thủ vững chắc, tạo điều kiện để ổn định phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

6. Đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của TT HĐND phường. các Ban của HĐND phường và các đại biểu HĐND tăng cường lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND nhằm nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của HĐND, thông qua việc tập trung đổi mới các kỳ tiếp xúc cử tri các kỳ họp, chất vấn và trả lời chất vấn, các cuộc giám sát, công tác tiếp dân, công tác giải quyết đơn thư.

II. Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước và trong kỳ họp thứ IV – HĐND phường.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ IV - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 05/7/2017 Thường trực HĐND phối hợp với Ủy ban MTTQ phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại 9 điểm trên địa bàn phường trong 02 ngày (24 và 25/6/2017). Tham dự buổi tiếp xúc có các đại biểu HĐND phường, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường, đại diện các ngành đoàn thể, các đại biểu cử tri thuộc 28 tổ dân phố.

Sau khi nghe các đại biểu HĐND thông báo với các cử tri dự kiến thời gian, chương trình kỳ họp thứ IV- HĐND phường khóa III. Với không khí dân chủ, cởi mở, toàn phường đã có 1036 cử tri tham dự có 41 ý kiến tại các buổi tiếp xúc cử tri và tại kỳ họp có 3 ý kiến thuộc thẩm quyền của phường, kiến nghị tập trung vào các vấn đề sau:

- Lĩnh vực phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản: 15 ý kiến
- Lĩnh vực quản lý đất đai – giải phóng mặt bằng: 9 ý kiến
- Lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường: 12 ý kiến
- Lĩnh vực văn hóa xã hội: 8 ý kiến

Tại kỳ họp, đã có 08 ý kiến thảo luận và chất vấn của TT HĐND, các Ban HĐND và của các đại biểu HĐND phường tập trung vào một số lĩnh vực như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác TTĐT –VSMT, công tác quản lý đất đai, thu nợ đọng, công tác quản lý nghĩa trang....

Thay mặt UBND phường Đ/c Trần Thị Thanh Hồng- Phó CT UBND phường, đ/c Bùi Quang Cự – Phó CT UBND phường và đ/c Hoàng Văn Lực – Chủ

tịch UBND phường đã trả lời ý kiến, kiến nghị và chất vấn của các đại biểu HĐND phường tại hội trường.

Thường trực HĐND phường đã tổng hợp toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của các đại biểu HĐND và đề nghị UBND phường có kế hoạch, thời gian lộ trình giải quyết đồng thời đề nghị các đại biểu HĐND phường giám sát việc thực hiện giải quyết của UBND phường để cử tri nắm bắt.

III. Các nghị quyết được HĐND phường thông qua tại kỳ họp thứ IV, khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND phường trình tại kỳ họp thứ IV, HĐND phường đã thảo luận thông qua 4 nghị quyết đó là:

1. Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017.
2. Dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016.
3. Dự thảo nghị quyết về phê duyệt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020.
4. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng ngân sách phường Thượng Thanh năm 2017.

Kỳ họp thứ IV – HĐND phường khóa III, Nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định và đúng với chương trình đã đề ra. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017, Hội đồng nhân dân phường đề nghị UBND – UB MTTQ phường, các ban, ngành, đoàn thể phường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND phường thông qua.

HĐND phường đề nghị các đại biểu HĐND cùng với nhân dân trên địa bàn phường Thượng Thanh tích cực vào việc tham gia giám sát các nghị quyết, thường xuyên tham gia đóng góp các ý kiến nhằm xây dựng chính quyền, đảm bảo việc thực hiện nghị quyết của HĐND phù hợp với thực tiễn và đạt được kết quả cao./.

Nơi nhận:

- HĐND –UBND Quận;
- BTC Quận ủy;
- ĐU- HĐND –UBND phường;
- Các đại biểu HĐND phường;
- Các ngành đoàn thể;
- Các tổ dân phố;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Minh Hồng